

Định hướng nghề nghiệp phù hợp cho học sinh, sinh viên

19:53 07/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 07/04/2024, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ngày hội tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm. Đây là cầu nối cho các bạn học sinh THPT tìm hiểu rõ hơn về các chuyên ngành của Học viện, đồng thời, đây cũng là cầu nối để sinh viên tiếp cận với các nhà tuyển dụng uy tín tìm được vị trí làm việc phù hợp.



Các đại biểu tham dự sự kiện ngày hội tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm.

Sự kiện có sự tham gia của Ban Giám đốc Học viện; cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện; đại diện các đơn vị tài trợ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng; các cơ quan thông tấn, báo chí, cùng đông đảo phụ huynh và học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại ngày hội, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, năm nay là lần đầu tiên Học viện tổ chức ngày hội việc làm, kết hợp với sự kiện tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp. Ngày hội với sự tham gia của hơn 10 gian hàng của các doanh nghiệp, nhà

tuyển dụng, đây cũng là dịp để sinh viên tìm hiểu về thị trường lao động, thông qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ đó định hướng cho mình nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.



PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại sự kiện

Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm truyền thông, quảng bá rộng rãi trong xã hội về vai trò, tầm nhìn, sứ mệnh truyền thống 62 năm xây dựng và phát triển của Học viện; cung cấp thông tin về các ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện nhằm giúp thí sinh hiểu đầy đủ về Học viện và đề án tuyển sinh năm 2024.

Sinh viên đang theo học tại trường, đặc biệt là sinh viên năm cuối; đây là cơ hội để họ tìm được việc làm phù hợp với ngành được đào tạo và tăng khả năng tự tìm việc làm của sinh viên. Các đơn vị tuyển dụng uy tín cũng được tiếp xúc trực tiếp với sinh viên của Học viện nhằm tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự có chất lượng, phù hợp yêu cầu thị trường.

Với 3 khu vực chính: Khu vực các đơn vị đào tạo; khu doanh nghiệp và nhà tuyển dụng; khu các câu lạc bộ phong trào và nghề nghiệp của sinh viên Học viện, ngày hội đã giúp các em học sinh THPT cùng phụ huynh được tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân, gia đình cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm chúng tôi mong rằng, các em thí sinh

cùng gia đình sẽ có lựa chọn đúng đắn đối với ngành, nghề trong tương lai. Chúc các em sinh viên năm cuối tích lũy thêm nhiều kiến thức về quy trình tuyển dụng, hiểu biết hơn về thị trường lao động, văn hóa doanh nghiệp và tìm kiếm được cơ hội việc làm phù hợp cho bản thân.” Ông Phạm Minh Sơn cho biết



Các đại biểu tham dự tọa đàm với chủ đề “AJC và cánh cửa tương lai”.

Tham dự ngày hội học sinh và các bậc phụ huynh cũng như các bạn sinh viên có cơ hội tham dự 2 tọa đàm với chủ đề “AJC và cánh cửa tương lai” các em được các thầy, cô giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan ngành học, giúp các em tự tin hơn trong quyết định của mình; chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo thời kỳ chuyển đổi số” các em được gặp gỡ các diễn giả, được nghe những câu chuyện họ chia sẻ về chính mình trong quá trình khởi nghiệp từ đó tiếp thêm tình yêu với ngành nghề và quyết tâm khởi nghiệp với ngành nghề mà các em lựa chọn.

Một số hình ảnh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm.



Toàn cảnh ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm.



PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng chứng nhận cho các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp tham dự chương trình.



Các bạn học sinh đến nghe và tìm hiểu về Học viện.



Tham dự ngày hội, học sinh, các bậc phụ huynh cũng như các bạn sinh viên có cơ hội hiểu hơn về ngành báo chí truyền thông, về việc làm..



Dương Khánh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/dinh-huong-nghe-nghiep-phu-hop-cho-hoc-sinh-sinh-vien>